

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐBQH SƠN THỊ GANDHI



Tôi tên: SƠN THỊ GANDHI. Dân tộc: Khmer. Hiện tôi là giáo viên đang công tác tại Trường PTDTNT Vĩnh Long, chuyên môn của tôi là Tiếng Anh.

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2, đó là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, đồng thời tôi cũng ý thức được đây là một trách nhiệm vô cùng lớn lao; bởi vì tôi hiểu ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước.

Là một người trẻ trong ngành giáo dục, điều tôi quan tâm nhất là làm sao cho tất cả con em chúng ta đều có cơ hội được học tập, giáo dục trong một môi trường an toàn, thân thiện và tích cực. Từ đó, thế hệ trẻ sẽ được trang bị đầy đủ trình độ và năng lực lao động để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, trở thành những người có ích cho xã hội. Để đạt được điều đó, tôi nghĩ rằng ngoài chất lượng giáo dục thì vấn đề cơ sở vật chất trong giáo dục cũng nên được quan tâm đầu tư vì đây là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho quá trình dạy và học được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tuy chất lượng giáo dục của tỉnh ta không ngừng được tăng lên nhưng tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn cao, đặc biệt là các em ở vùng sâu vùng xa, các em là người dân tộc, nơi mà điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn. Nếu tôi được các đồng chí lãnh đạo... và quý cô chú, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi vào ĐBQH khóa XIV, tôi sẽ tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

1. Tôi sẽ luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền để mọi người cùng phấn đấu sống, cống hiến vì sự nghiệp chung, thường xuyên học tập nâng cao trình độ để xứng đáng với sự tín nhiệm của quý cử tri.

2. Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội cũng như thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

3. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với Quốc hội những chính sách nhằm: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, tăng cường việc mở các lớp tập huấn sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất trường học một cách hiệu quả, tránh lãng phí. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện cho tất cả con em chúng ta đều có cơ hội được học tập và giáo dục trong môi trường thuận lợi nhất. Tăng cường các chính sách khuyến học, khuyến tài, tạo môi trường thuận lợi cho những tài năng trẻ được rèn luyện và phát triển. Có cơ chế chính sách phù hợp với con em gia đình chính sách, con em gia đình nghèo, con em người dân tộc. Hạn chế đến mức thấp nhất số lượng học sinh bỏ học và ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

4. Là một người dân tộc thiểu số sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, lại đang công tác tại trường PTDTNT, nên tôi hiểu được những khó khăn mà con em gia đình người dân tộc gặp

phải. Vì vậy, nếu trở thành ĐBQH, tôi sẽ cùng tham gia thực hiện tốt giám sát việc tổ chức, thực thi các chính sách về dân tộc, góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc, đặc biệt đảm bảo cho các em học sinh dân tộc có được một môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện, giữ gìn tốt bản sắc văn hóa của mình.

5. Nếu trở thành ĐBQH tôi sẽ cùng Quốc hội tham gia vào lĩnh vực xây dựng xã hội học tập, cùng Quốc hội đề ra những quyết sách, những giải pháp để phát triển hệ thống giáo dục từ xa để những công nhân, nông dân, các cụ già không đến trường được vẫn có thể tự học tập ở nhà. Tạo điều kiện cho mọi tầng lớp người dân đều được học tập thường xuyên, học tập suốt đời là một trong những giải pháp chiến lược để nâng cao nguồn nhân lực và mặt bằng dân trí xã hội.

Với sức trẻ và lòng quyết tâm cao nên dù ở cương vị công tác nào tôi cũng cố gắng thực hiện những tâm huyết của mình. Tuy nhiên, nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội thì tôi sẽ có được nhiều điều kiện tốt hơn và có thể thực hiện nhanh hơn những mong muốn trên.